



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗๖๕

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์, กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ได้สรุปผลการไปศึกษาดูงานตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ และควรจัดทำแผนกิจกรรมในภาพรวม มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีต้องทำเป็นตัวอย่าง คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวต้องพิจารณาว่ามีแผนงานหรือกิจกรรมที่จะ Go Eco อย่างไร เพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร

๒. จักรยานใหม่ที่จอดไว้บริเวณโรงจอดรถหอพัก งานหอพักต้องติดต่อผู้รับจ้างซ่อมแซม จักรยานให้พร้อมใช้งาน และให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนในเรื่องระบบการใช้จักรยาน เช่น QR โค้ด บาร์โคด เป็นต้น ดังนั้น ควรเร่งดำเนินการเรื่องระบบการยืม-คืน จักรยานภายในมหาวิทยาลัย และสิ่งสำคัญคือการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในองค์กรโดยด่วน อีกทั้งควรกำหนดมาตรการในการตักเตือนผู้กระทำผิดกฎด้วย

๓. เรื่องกายภาพ น้ำ ไฟฟ้า พลังงาน การเรียนการสอน หลักสูตร คนดีคนเก่ง ต้องสร้างกิจกรรมให้ตอบสนองกับ Green University หากขับเคลื่อนส่วนหนึ่งได้ จะสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น ๆ ต่อไปได้

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green office นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปดำเนินการจัดทำแผนโครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปราณี พันธุ์ดี)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

มติ สนอ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๔